

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช</p> <p>-เสนอสรุป ของขวัญจากดินสุฟ้า พระราชทานกลับมาเป็น...โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศ.ธานีินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีดำริจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นของขวัญจากประชาชนชาวไทย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด้วยพระองค์เอง</p> <p>โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จึงเป็น "ของขวัญ" ที่เชื่อมความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นับแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นของขวัญที่แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ดังพระราชประสงค์ที่อยากเห็นประชาชนชาวไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>
มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ได้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือก 6 ใน 12 รายชื่อ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคุณสมบัติตามมาตรา 32 (12) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คือ ต้องไม่เป็นหรือภายใน 1 ปี ต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องมาว่า เข้าข่ายขัดมาตรา 32 (12) จำนวน 3 คน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาต่อไป</p> <p>สำหรับผู้สมัคร 3 คนที่คุณสมบัติไม่ผ่านตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 2.นพ.ชูศักดิ์ โอภาสเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.โรงพยาบาลรามธิบดี เหลือผู้สมัคร 9 คน ที่มีคุณสมบัติในการรับคัดเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. คือ 1.นพ.วิทยา ต้นสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช. 2.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการ สปสช. 3.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 4.นพ.ทรงพล ขวาลตันพิพัทธ์ ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี 5.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 6.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผอ.โรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา 7.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นพ.สจ.มหาสารคาม 8.นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธ์ อดีตผอ.โรงพยาบาลพะโต๊ะ และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จ.ชุมพร และ 9.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข</p>
มติชน	<p>สิทธิคนไร้สถานะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการให้สิทธิสุขภาพแก่บุคคลไร้สถานะและสิทธิ ว่า กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร หรือคนโพ้นทะเล ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 38,267 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากกรม. คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2560 ส่วนกรณีเด็กกลุ่ม G ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ จะหารือการทำงานร่วมกับรมว.ศธ.ต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ผู้ประสานข้อมูลบุคคลไร้สถานะและสิทธิ กล่าวว่า ขณะนี้ส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.แล้ว หากเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันวันที่ 27 ธันวาคมนี้ อาจต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้า ส่วนเด็กกลุ่ม G ต้องรอข้อมูลตัวเลขจาก ศธ.</p> <p>ขณะที่นายวิวัฒน์ ตามี ผู้ประสานงานเครือข่ายชายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายยังยืนยันให้ สธ. ประสานงานกับ ศธ.เรื่องการให้สิทธิสุขภาพเด็กกลุ่ม G และขอให้ ศธ.เร่งพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนเด็กที่เป็นกลุ่มเดินทางข้ามประเทศ และต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ พบปัญหาพ.บ.บางแห่งไม่ยอมขายบัตรสุขภาพ เนื่องจากราคาถูก หากมีผู้ป่วยมากอาจไม่คุ้มทุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>ควบคุมการบริโภคยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 และให้ข้อสังเกตแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้ทบทนายยุทธศาสตร์การทำงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งสธ.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ บูรณาการทำงานพุ่งเป้าไปในกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี เพื่อสร้างคนไทยใน 20 ปีข้างหน้า โดยเรื่องบุหรี่ ต้องได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ตั้งแต่ปฐมวัยและวัยประถมศึกษา จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้ ข้อมูลผลสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี พ.ศ.2558 ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบเยาวชนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบมีควัน ร้อยละ 14 เป็นเยาวชนชาย ร้อยละ 20.7 เยาวชนหญิง ร้อยละ 7.1 ใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่มีควัน เช่น นำยาเส้นมาเคี้ยวแทนการสูบ ร้อยละ 2.7 ได้ให้คณะกรรมการฯ ประสานให้ข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการร่วมกันต่อไป</p> <p>ส่วนความก้าวหน้าของโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ขอให้สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสสส. ประสานรวบรวมข้อมูลแนวทางและผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย และนำมาปรับแผนการดำเนินงานในระดับนโยบาย โดยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ยื่นข้อเสนอให้ สธ. ดำเนินการใน 6 ประเด็น ชวนร่วมทำดีเพื่อพ่อ พร้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อาทิ ตั้งคณะทำงานโครงการอย่างเป็นทางการ ติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาสหรือในระยะเวลาที่เหมาะสม กำหนดให้โครงการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ โครงการจังหวัดควบคุมยาสูบ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เขตสุขภาพ จังหวัด ชมรม รพ.สต. ที่ดำเนินโครงการดีเด่น เชิดชูเกียรติองค์กรต้นแบบและบุคคลต้นแบบ เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์	<p>ตรวจสอบสุขภาพผู้ประกันตน</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายแรงงานอื่นๆ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิรูประบบประกันสังคม และยื่นข้อเสนอกรณีสิทธิตรวจสุขภาพฟรี ว่า ไม่ควรมีการกำหนดอายุ และควรเพิ่มการตรวจสุขภาพช่องปากและการฝากครรภ์</p> <p>นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ยินดีรับทุกข้อเรียกร้องต่างๆ ไว้พิจารณา แต่กรณีให้ดูแลรักษาพยาบาลในช่วงเกษียณอายุ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้กฎหมายต่อไป ส่วนที่แบ่งอายุการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องจากเป็นช่วงตามกฎหมายประกันสังคม และเป็นการจำแนกความจำเป็นในการตรวจแต่ละกลุ่ม ซึ่งอิงข้อมูลวิชาการจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือเวียนไปยัง รพ.คู่สัญญาทุกแห่งแล้ว ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ โดยดูรายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.sso.go.th ส่วนงบ 1,500-1,800 ล้านบาท สำหรับการตรวจสุขภาพ เป็นงบจากกองทุนฯ จะจ่ายตามจริงที่โรงพยาบาลเสนอมาตามยอดผู้ประกันตนและการตรวจ</p>
คมชัดลึก	<p>ร้องเรียนแพทย์รักษาผิดพลาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และนพ.อภิชาติ วชิระปราการพงษ์ รอง ผอ.ด้านปฐมภูมิ เจ้าของคลินิก แดงข่าวเกี่ยวกับกรณี นายไพฑูรย์ มदनน้อย และ นางสดใส มदनน้อย แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีคลินิกแห่งหนึ่งใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉีดยารักษาอาการป่วยของ น.ส.ชไมพร มदनน้อย บุตรสาว จนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา</p> <p>นพ.ศราวุฒิ กล่าวว่า รพ.ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ป่วย ได้ดูแลเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ ทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการรักษา โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่ไม่ส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.ศิริราชนั้น เนื่องจากรพ.ศิริราชยังไม่มียาง โดยอาการของน.ส.ชไมพร ยังไม่รู้สึกรู้สึกตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าดูอาการตลอด เนื่องจากสมองยังไม่รับรู้</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ ชี้แจงว่า วันที่ผู้ป่วยมารับการรักษา หัวใจเต้นเร็ว ร่างกายอ่อนเพลีย ขณะที่ฉีดยาให้เกิดหมดสติ จึงหยุดให้ยาและพยายามช่วยอย่างเต็มที่ แต่คนไข้หยุดหายใจไปนาน จึงเรียกรถฉุกเฉินรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 มารับ และช่วยปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมา และได้แสดงความรับผิดชอบเป็นแพทย์เจ้าของไข้ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ส่วนที่ญาติตั้งข้อสงสัยว่าให้ยาผิดนั้น คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเป็นคนไข้ประจำตั้งแต่ปี 2549 และเคยให้ยาดังกล่าวมาถึง 21 ครั้ง หลังจากได้ฟังการชี้แจงของแพทย์และแสดงความรับผิดชอบว่าจะดูแลบุตรสาวอย่างเต็มที่แล้ว นายไพฑูรย์และนางสดใสรู้สึกดีขึ้น และมีความหวังว่าบุตรสาวจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ต่อจิตและประสาท</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 สารสำคัญมีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง เช่น การขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ประเภทที่ 1 และวัตถุประสงค์ประเภทที่ 2 ซึ่งห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดสูง หากหน่วยงานใดจะทำการศึกษาวิจัยสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่อร.สธ. ได้โดยตรง หากผู้เสพสมใจเข้ารับการรักษา จะถือว่าเป็นผู้ป่วย ไม่ต้องรับโทษ แต่หากเป็นการบังคับเข้ารับการรักษา ยังคงต้องรับโทษซึ่งลดลงจากจำคุก 1-5 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น-1 แสนบาท เหลือจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะเพิ่มบทลงโทษการผลิต นำเข้า และส่งออก วัตถุประสงค์ประเภท 1 และ 2 จำคุก 5-20 ปี และปรับ 5 แสน-2 ล้านบาท ผู้ขายจำคุก 5-20 ปี ปรับ 4 แสน-2 ล้านบาท ส่วนการพักใช้ใบอนุญาต หากกระทำความผิดเดิม จะพักใช้ใบอนุญาตเพิ่มจาก 120 วัน เป็น 180 วัน</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>บุคลากรสธ. ท้วงติงโฆษณาชุด "โอกาส"</p> <p>-เสนอข่าว กรณีกระแสวิจารณ์การนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดคำว่า "โอกาส" จากต้องก้มกราบขอพยาบาล หากไม่มีเงิน ไม่รักษา โดยคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการสร้างให้สินค้าดูดี แต่โยนบทบาปให้คนอื่น ขณะที่รองเลขาฯ แพทยสภา เป็นห่วงคนเข้าใจอาชีพพยาบาล และระบบการแพทย์ฉุกเฉินผิดได้</p> <p>ล่าสุด นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า แก่นของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มุ่งสื่อสารให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงคุณค่าชีวิตและความรัก โดยหยิบยกปรัชญาการใช้ชีวิต การรับรู้และรับมือกับทุกปัญหาในชีวิตอย่างมีสติ เปลี่ยนทุกข์จากปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่ ให้กลายเป็นพลังสร้างโอกาสให้ตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้าง โดยการกระทำของตัวละครในเรื่องเป็นผลจากภูมิหลังเฉพาะตัวของแต่ละคน อาทิ การทรุดตัวลงกับพื้นเป็นการแสดงอารมณ์เจ็บปวดที่สุดของผู้เคยเสียลูกมาก่อน จนวันหนึ่งต้องมาพบสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเหมือนที่เคยเจอมา ภาพยนตร์เปิดโอกาสให้ผู้ชมคิดและตีความด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคล หากการนำเสนอก่อให้เกิดการคลุมเครือและส่งผลกระทบต่อวิชาชีพใดๆ บริษัทยินดีติดต่อภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ใหม่ และเผยแพร่ต้นเดือน ม.ค. ปี 60</p> <p>-ขณะที่เฟซบุ๊กของ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ" รองเลขาธิการแพทยสภา โพสต์ข้อความ "ขอบคุณไทยประกันชีวิต ที่ส่งจดหมายชี้แจงฉบับนี้มา แนะนำว่าควรสิ่งที่สภากาพย์พยาบาล สธ. สมาคมรพ.เอกชน สพฉ. และแพทยสภามากกว่า เพราะกระทบภาพลักษณ์ แต่ละหน่วยงานควรมีแนวคิดของตัวเอง"</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>มติชน</p> <p>คอลัมน์เดินทางชน</p>	<p>รณรงค์เทศกาลปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง นายทรงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พร้อม พ.ต.อ.สุรพงษ์ อนุอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ "บนรถไฟและสถานี ปลอดภัยหื่นและสุรา" เพื่อสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการรถไฟ และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากหื่นและสุรา สร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยรถไฟ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขาย ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานี รวมถึงห้ามขายห้ามดื่มสุราบนรถไฟและสถานี</p> <p>ร.ฟ.ท. ยังได้เน้นย้ำไม่ให้พนักงานดื่มสุร่าก่อนขับรถ และตั้งจุดตรวจความปลอดภัย ประจำการรถไฟทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำสถานีและขบวนรถไฟ ห้ามใช้หลังคาบันไดและบริเวณช้อตอร์รถไฟเป็นที่โดยสาร</p> <p>-กล่าวว่า ช่วง 7 วันอันตรายปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 341 ราย บาดเจ็บ 3,117 ราย ขณะที่ปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 380 ราย บาดเจ็บ 3,505 ราย สาเหตุสำคัญมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายใหม่ๆ มาใช้บังคับควบคุม อาทิ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ขณะอยู่บนทาง หรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามดื่มบนทาง ห้ามขายเครื่องดื่มบนทาง ไหล่ทาง ริมถนน ทางเท้า ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้คำสั่งคสช. ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากพบการทำผิด สามารถยึดรถไว้ได้ชั่วคราว ดังนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาชีวิต รักษาสุขภาพ โดยเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน คาดเข็มขัดนิรภัย หรือใส่หมวกกันน็อก หากง่วงหรืออ่อนเพลีย ควรหยุดพัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
พิมพ์ไทย สำนักข่าวไทย สวท.	<p>ตรวจสอบสุขภาพผู้ขับซึ่รถสาธารณะ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สุขภาพดี ผู้ขับซึ่รถโดยสารสาธารณะ โดยสธ.และหน่วยงานเครือข่าย จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ขั้นตอนฟรี ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับซึ่รถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความรู้ในการป้องกันโรคที่เสี่ยงต่อผู้ขับซึ่รถโดยสารสาธารณะ เป้าหมาย 3,000 คน และเชิญชวนผู้ขับซึ่รถโดยสารสาธารณะ ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ที่ 1) สถาบันบำราศนราดูร 2) สถาบันราชประชาสมาสัย และ 3) รพ.นพรัตน์ราชธานี ทุกวันในเวลาราชการ นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการเชิงรุก โดยมีสำนักกัณโรคฯ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ไปให้บริการตรวจสุขภาพตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งหมอชิต พร้อมกันนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะได้มอบเสื้อสามารถแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ ด้วย</p>
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ	<p>ตรวจกระเช้าปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวหลังลงตรวจพื้นที่ย่านติวานนท์ ว่า กระเช้าของขวัญต้องมีการแสดงผลการกลั่นค้ำรับรอง และได้มาตรฐานอย. พร้อมแนะนำประชาชนเลือกสินค้า ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน ก่องหรือกระป๋องต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบ ควรเลือกสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การมอบกระเช้าสุขภาพ ควรเลือกกระเช้าผลไม้หลากสีที่มีรสไม่หวาน กระเช้าผักจัดเป็นชุดเมนูต่าง ๆ ที่นำมาปรุงรับประทานได้ทันที หรือกระเช้าของขวัญประเภทอาหารแห้ง ข้าว และธัญพืช เป็นอีกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ</p>
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการเปิดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ พาพ่อมาตรวจสุขภาพผู้ชาย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ให้บริการคัดกรองโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มแรก ในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแพทย์จากรพ.สตุล และได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลจากรพ.หาดใหญ่ รพ.ยะลา และ รพ.สงขลานครินทร์</p>
โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคปอดบวมในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบปัญหาโรคปอดอักเสบ หรือ “ปอดบวม” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กทั่วโลก ปีละ 2 ล้านคน อายุเฉลี่ยต่ำกว่า 5 ปี การป้องกันในเด็กคือ ให้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ไม่นำเด็กไปที่แออัด เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ควรส่งไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก ถ้าเด็กไอจาม มีน้ำมูก ควรใช้ผ้าปิดปาก-จมูก ทำความสะอาดของเล่นเด็กบ่อยๆ ฝึกให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมต่างๆ และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด</p>
แนวหน้า	<p>ชวนคนไทยคิดบวก</p> <p>-เสนอสุก๊ป น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ว่า เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มทำสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง และคนรอบข้าง โดยการคิดบวก “3 ฉันทน์” คือ “ฉันทน์เป็น” มองตัวเองอย่างที่เป็น อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ มีความอยู่กับสิ่งที่เป็น “ฉันทน์มี” มองเห็นสิ่งที่ยังมี เห็นคุณค่าดี ๆ ในชีวิต และ “ฉันทน์แก้ไข” เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ผ่านมา ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในปีต่อไปได้อย่างมีความสุข</p>
ไทยโพสต์ พิมพ์ไทย	<p>โครงการทูปีนัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในโครงการแข่งขัน TO BE NUMBER ONETEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ว่า การที่เด็กได้มีโอกาสมาเต้นหรือร้อง ได้แสดงในสิ่งที่ชอบ จะทำให้เด็ก ๆ มีความสุข เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น มีภูมิคุ้มกันโรค</p>
เดลินิวส์	<p>กู๊ชีฟเอราวิณ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผอ.สำนักงานการแพทย์ กทม. เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อให้กับแพทย์ พยาบาล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัคร ซึ่งจะมีการประเมินศักยภาพและขึ้นทะเบียนทุก 2 ปี และมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>อาการป่วยพระธัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการตรวจสอบการออกใบรับรองแพทย์ อาการป่วยของ “ธัมมชโย” ซอบด้วยระเบียบและจริยธรรมทางการแพทย์หรือไม่ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา เผยว่า ขณะนี้ทางแพทยสภาได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริง และทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เชิญแพทย์ที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงแล้ว 1 รอบ แต่ยังมีข้อสงสัยในบางประเด็น จึงทำให้ภายใน 2-3 อาทิตย์นี้ จำเป็นต้องเชิญแพทย์คนดังกล่าวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง</p> <p>จากนั้นจึงจะพิจารณาจากข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และคำชี้แจงต่างๆ ก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมฯ จะพิจารณาว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ คาดว่าจะสามารถตัดสินแล้วเสร็จในอีกประมาณ 1-2 เดือน หากพบว่ามีความผิดจริง ก็จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาในการพิจารณาตัดสินโทษต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>จับยาไวอะกร้าเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ได้จับกุมยาไวอะกร้าและบุหรี่ต่างประเทศ ที่ลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร โดยไวอะกร้า พบทั้งชนิดเม็ด ซอง และเจลรวมมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ร่วมลงนามลดความซ้ำซ้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาส ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า แผนงานในปี 2560 ได้ร่างกรอบความร่วมมือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานของสธ. ได้แก่ อย. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยการทำงานจะนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาสนับสนุน เพื่อลดความซ้ำซ้อน คาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือต้นปีหน้า</p>
M2F	<p>รพ.บ้านโป่งรับบริจาคไขไก่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคไขไก่ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยล้างไตรับประทาน โดยบริจาคได้ที่หน่วยไตเทียมทุกวันและเวลาราชการ</p>

